
7. nóvember 2014

Hér sendist umsögn Hrunamannahrepps vegna frumvarps til laga um vegalög, 157 mál.

1. Umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis: Umsagnarbeiðni um frumvarp til 
laga um vegalög.
Oddviti kynnti umsagnarbeiðni frá umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis um 
frumvarp til laga um vegalög. Sveitarstjórn telur mikilvægt að fjármagn fylgi þeim 
vegum sem færast eigi til sveitarfélaga frá Vegagerðinni og þá bæði vegna 
héraðsvega utan og innan þéttbýli og slík yfirfærsla, bæði á vegum og fjármagni, 
verði að byggjast á skriflegum samningum.
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